

## **BÁO CÁO**

**Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về an toàn thực phẩm; quản lý thuế: xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 trên địa bàn thị trấn.**

Thực hiện Kế hoạch số: 349/KH-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số: 94/KH-UBND ngày 25/03/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về an toàn thực phẩm; quản lý thuế: xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 huyện Hớn Quản năm 2024;

UBND thị trấn ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/01/2024 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn năm 2024; UBND thị trấn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT**

#### **1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thị thành pháp luật liên ngành**

UBND thị trấn được sự hướng dẫn nhiệt tình của Phòng Tư pháp và sự chỉ đạo của UBND huyện, việc thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) được thực hiện có hiệu quả.

Ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/01/2024 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn năm 2024. UBND thị trấn bố trí 01 công chức Tư pháp - hộ tịch, được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thị trấn theo dõi tình hình thi hành pháp luật các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Nhìn chung bộ máy tổ chức phù hợp, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu.

#### **2. Theo dõi thi hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm**

UBND thị trấn đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2024 về việc Triển khai Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong Tết nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024.

Ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/03/2024 về việc Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị trấn Tân Khai.

Ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 07/08/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị trấn Tân Khai năm 2024.

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 09/09/2024 về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2024.

Trong năm UBND thị trấn đã tổ chức 02 đợt kiểm tra cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra 15 cơ sở kết quả công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tương đối đảm bảo.

Nhờ siết chặt quản lý và ý thức chấp hành quy định pháp luật nên từ đầu năm 2024 trên địa bàn thị trấn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra còn kiểm tra trao đổi, nhắc nhở người buôn bán thực phẩm chấp hành đúng các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trên địa bàn có 02 trường mầm non bán trú, có bếp ăn đảm bảo vệ sinh ăn uống cho trẻ, chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, qua kiểm tra thì không phát hiện vi phạm.

### **3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn:**

Trong kỳ báo cáo UBND thị trấn không xử lý trường hợp nào liên quan đến an toàn thực phẩm.

### **4. Nhận xét chung:**

Tình hình thi hành pháp luật nói chung và tình hình thi hành pháp luật nói riêng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng trọng tâm, liên ngành về an toàn thực phẩm; quản lý thuế: xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 trên địa bàn thị trấn thực hiện tương đối tốt. UBND thị trấn ban hành đầy đủ các Kế hoạch, Quyết định, văn bản triển khai thực hiện. Công tác tham mưu của các bộ phận chuyên môn trong các lĩnh vực có nhiều tiến bộ, tạo được sự chuyển biến tốt trong chỉ đạo, điều hành công tác theo dõi thi hành pháp luật.

## **5. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:**

Công tác theo dõi thi hành pháp luật có quy mô rộng và gồm nhiều lĩnh vực, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ pháp luật và đòi hỏi phải có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật công việc chuyên môn nhiều nên việc thực thi nhiệm vụ còn hạn chế.

Kinh phí dành cho công tác theo dõi thi hành pháp luật: chi vào cuối năm.

### **Nguyên nhân chủ quan**

Công tác theo dõi thi hành pháp luật có quy mô rộng và gồm nhiều lĩnh vực phức tạp, do vậy đòi hỏi phải có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cá nhân, từng cán bộ công chức, từng bộ phận thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

### **Nguyên nhân khách quan**

Ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật cũng như nhận thức của một số tổ chức, cá nhân chưa cao.

Chưa có tiêu chí cụ thể làm căn cứ để đánh giá chính xác mức độ tuân thủ pháp luật.

## **6. Đề xuất, kiến nghị:**

Để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm nói riêng đạt hiệu quả cao, UBND thị trấn kiến nghị một số giải pháp, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Bổ sung kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm truyền tải kịp thời các quy định của pháp luật đến nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị trấn.

- Cần tăng cường nguồn lực cho hoạt động xây dựng pháp luật trong quản lý an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác, rà soát, xây dựng,

ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm. Bảo đảm đủ nguồn ngân sách cho hoạt động nghiên cứu, xây dựng, ban hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về an toàn thực phẩm; quản lý thuế: xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 trên địa bàn thị trấn Tân Khai. /.

***Nơi nhận:***

- Phòng Tư pháp huyện;
- CT, PCT UBND thị trấn;
- CC Tư pháp – hộ tịch(Dương);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Viết Truyền**